

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา**  
**เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗**  
**ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๗**  
**วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา**

\*\*\*\*\*

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบวร พิมพ์แพน	นายก อบต.เมืองเตา	บวร พิมพ์แพน	ประธานคณะกรรมการพัฒนา
๒	นายทองพูน อามาศย์เสนา	รองนายก อบต.เมืองเตา	ทองพูน อามาศย์เสนา	กรรมการพัฒนา
๓	นายเรืองเดช บุราณรัมย์	รองนายก อบต.เมืองเตา	เรืองเดช บุราณรัมย์	กรรมการพัฒนา
๔	นายโสวัฒน์ ไชยสงคราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	โสวัฒน์ ไชยสงคราม	กรรมการพัฒนา
๕	นายเรืองศักดิ์ พิศจาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๖	เรืองศักดิ์ พิศจาร	กรรมการพัฒนา
๖	นายปิยศักดิ์ สุนทร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๕	ปิยศักดิ์ สุนทร	กรรมการพัฒนา
๗	นายยงยุทธ ศรีประดู่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ยงยุทธ ศรีประดู่	กรรมการพัฒนา
๘	นายอ้าย ชุนไทยสงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อ้าย ชุนไทยสงค์	กรรมการพัฒนา
๙	นายทวี เกิดบุญมี	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘	ทวี เกิดบุญมี	กรรมการพัฒนา
๑๐	นางสุกัญญา สถานรัมย์	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑	สุกัญญา สถานรัมย์	เลขานุการ/กรรมการพัฒนา
๑๑	นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เกศรินทร์ จิตตฤทธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

จำนวน ๑ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางมนัชชา หอมหวล	ครู	มนัชชา หอมหวล	ผู้แทน ผอ.รร.บ้านโนนจานวิทยา

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวีศักดิ์ ชุทธิชัยทวิกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	-	ลา
๒	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเตา วิทยาคม	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	เดินทางไปราชการ
๓	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจาน วิทยา	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	เดินทางไปราชการ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน หนองฮี	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	เดินทางไปราชการ
๕	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน ป่อ	ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ)	-	เดินทางไปราชการ
๖	นายคำอ้าย สิงห์ป่อง	ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ (กรรมการ)	-	ลา
๗	นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ	ปลัด.อบต.เมืองเตา (กรรมการ)	-	เดินทางไปราชการ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**นายบวร** ด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในวันนี้เพื่อ  
**พิมพ์แพน** พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผมได้ตรวจดู  
**ประธาน** รายชื่อกรรมการที่มาประชุมในวันนี้พบว่า เลขานุการ/กรรมการ ไม่ได้มาประชุมเนื่องจากได้  
**คณะกรรมการ** เดินทางไปราชการตั้งแต่วันนี้ยังไม่มีเลขานุการ/กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้อย่างนั้นกระขอให้  
 กรรมการที่มาประชุมวันนี้ได้เสนอผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ/กรรมการแทนท่านปลัด  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาครับ ขอเชิญครับ

**นายทวี**

**เกิดบุญมี** เรียนท่านประธาน กระผมนายทวี เกิดบุญมี ขอเสนอนางสุกัญญา สถานรัมย์ ครับ

**ประธาน** มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

**คณะกรรมการ**

**ที่ประชุม**

ไม่มี

<p><b>ประธาน</b></p> <p><b>คณะกรรมการ</b></p>	<p>หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ</p>
<p><b>มติที่ประชุม</b></p>	<p>มติที่ประชุมเห็นชอบให้นางสุกัญญา สถานรัมย์ เป็นเลขานุการ/กรรมการ (ชั่วคราว)</p>
<p><b>ประธาน</b></p> <p><b>คณะกรรมการ</b></p> <p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p>ต่อไปเข้าสู่วาระการประชุมที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p> <p>รับทราบ</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒</b></p> <p><b>นายบวร พิมพ์แพน</b></p> <p><b>ประธานคณะกรรมการ</b></p> <p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b></p> <p>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (การพิจารณา</p> <p>ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)</p> <p>ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีต้องการแก้ไข ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่</p> <p>ประชุม รับรองรายงานการประชุม</p> <p>รับรอง</p>
<p><b>ที่ประชุม</b></p> <p><b>ระเบียบวาระที่ ๓</b></p>	<p>รับทราบ</p> <p>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔</b></p>	<p><b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b></p> <p><b>๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</b></p>
<p><b>นายบวร พิมพ์แพน</b></p> <p><b>ประธานคณะกรรมการ</b></p> <p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p>เรียนคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการติดตามแผนฯ</p> <p>และประชาคมทุกท่าน ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน</p> <p>ได้เสนอปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง</p> <p>เตาได้แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ</p> <p>สาธารณะอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชน</p> <p>ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เสนอแนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ</p> <p>ประชาชนจึงได้มีการประชุมในวันนี้ กระผมขอดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล</p> <p>ต่อไป ในการประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ถือ</p> <p>ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗</p> <p>ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม</p> <p>ทราบว่า ประธานในที่ประชุมมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา</p> <p>เป็นเลขานุการและมอบให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่รับผิดชอบ</p> <p>เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>รับทราบ</p>

นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ  
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ และประชาคมระดับตำบลทุกท่าน ดิฉันนางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนที่ประชุมให้ท่านถึงระเบียบและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒ การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำหนด และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทั้งท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคม

ท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ตามกรอบแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนงานการศึกษา หรือแผนงานสาธารณสุขหรือโครงการที่มีลักษณะใช้ประโยชน์เป็นองค์รวม มิได้เน้นเฉพาะ การดำเนินการในสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ครุภัณฑ์ โครงการที่กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาเสพติด การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สมรรถนะต่าง ๆ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยในระดับภาพรวมก็ได้ (ระดับตำบล ระดับชุมชนตำบล ระดับชุมชนเมือง ระดับชุมชนนครและระดับจังหวัด)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีโครงการที่ต้องการเพิ่มเติม จำนวน ๗๐ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวจึง ต้องจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้เสนอ รายงานการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่พร้อม สังกัดผู้ อำนาจการกองช่าง นำเรียนชี้แจงในที่ประชุมประชาคมถึงเหตุผลความจำเป็นที่ได้ เสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ค่ะ

#### ประธานคณะกรรมการ

เรียนคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมในฐานะประธานคณะกรรมการและเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้อำนาวยการกองช่างขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมแทนท่านผู้อำนาวยการ กองช่างครับ ตามที่ทราบรายงานจากกองช่างและรายงานการจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จากคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ซึ่งกระผมได้ร่วม สังเกตการณ์พร้อมท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทั้ง ๒ ท่าน

นางสาวเกศรินทร์ จิต  
ตฤทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตารายงานถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลเมืองเตาและเพื่อพัฒนางานโครงสร้าง  
พื้นฐานในพื้นที่ตำบลเมืองเตาให้มีศักยภาพประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการ  
สาธารณะสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งกองช่างได้  
ออกสำรวจพิจารณาโครงการพื้นที่จริงและได้ดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินโครงการมาให้เรียบร้อยแล้ว พิจารณาโครงการแล้วมีความประสงค์จะบรรจุ  
โครงการพร้อมครุภัณฑ์ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่  
๒/๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการรายงานชี้แจงโครงการ ให้  
คณะกรรมการทราบเป็นรายโครงการด้วยครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเมืองเตา ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาท่านรองประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ ทุกท่าน และประชาคม  
ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ผู้ช่วยเลขานุการ) ขอนำเรียนชี้แจงโครงการที่จะขอบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ดังนี้ค่ะ ทั้งนี้ จะขอเรียนแจ้งลำดับ  
ขั้นตอนในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่  
๒/๒๕๖๗

ที่ประชุม

นางสาวเกศรินทร์ จิต  
ตฤทธิ  
ผู้ช่วยเลขานุการ/  
กรรมการ (นักวิเคราะห์  
นโยบายและแผน)

ลำดับที่ ๑ จะเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
โดยให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ทราบเหตุผลความ  
จำเป็นพร้อมพิจารณาร่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้  
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ลำดับที่ ๒ จะเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
พร้อมประชาคมระดับตำบล โดยให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง  
เตาพร้อมประชาคมระดับตำบลได้ทราบเหตุผลความจำเป็นพร้อมพิจารณาร่าง  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ค่ะ

รับทราบ

เรียนประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาพร้อมกรรมการทุก  
ท่าน ประชาคมท้องถิ่นทุกท่านที่เคารพ ดิฉันขอนำเรียนที่มาของการเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ดังนี้ ด้วยประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองเตาได้พบปัญหา และมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะ ตามบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านปรึกษาหาแนวทางเพื่อแก้ไข ปัญหาต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้แก้ไข ปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลต่างๆแต่ละหมู่บ้านเสนอ รายงานให้ท่านผู้บริหารทราบแล้วและประสานให้กองช่างทราบและออกสำรวจพื้นที่ โครงการที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชนทั้งนี้ กองช่างได้ สำรวจพื้นที่และพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมประมาณการค่าดำเนินโครงการ มาให้แล้วนั้น ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งก็มีคณะ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ ร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพราะมีโครงการจำนวนมากที่ได้เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งใน การขับเคลื่อนการแก้ไขและการพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองเตา ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเตา โดยเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในตำบลเมืองเตาและเพื่อพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลเมืองเตาให้มี ศักยภาพประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง (เอกสารแนบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ )ที่แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ในส่วนนี้ดิฉันขอณาเรียนที่ประชุมให้ทราบรายละเอียด โครงการ ผู้เสนอโครงการ ผู้รับรองโครงการ ดังนี้ค่ะ

**ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗**

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมยกร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น

เหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลเมืองเตาและเพื่อ พัฒนา งานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลเมืองเตาให้มีศักยภาพประสิทธิภาพให้

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

โครงการพัฒนา และครุภัณฑ์ บรรจุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ทุกโครงการ/รายการ)

(เอกสารแนบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

แบบ ผ.๐๑ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒/๒ แบบ ผ.๐๓)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	ผู้เสนอ	ผู้รับรอง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาพันษา ถึงสวนนายสัมภาษณ์ อามาตย์เสนา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๒,๐๐๐	นายทองพูน อามาตย์เสนา	นายอุตร แก้ว ประเสริฐ
๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่หน้านายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่หน้านายวิรัช แก้วประเสริฐ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	นายทองพูน อามาตย์เสนา	นายอุตร แก้ว ประเสริฐ
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่หน้านายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนาลำดวน ประทุมทอง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐ ตาราง เมตรหรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๗๖,๐๐๐	นายทองพูน อามาตย์เสนา	นายอุตร แก้ว ประเสริฐ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายปลั่ง นามทัต ถึงบ้านนางสมปอง ทองศรี	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๘๔๒,๐๐๐	นางราตรี คำมูล ตรี	นายอุดม ปูลาณรมย์
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า	๑๘๗,๐๐๐	นางราตรี คำมูล ตรี	นายอุดม ปูลาณรมย์



	ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุชาติ ตินรัักษ์ ถึงคลองหลังวัด	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	นางราตรี คำมูลตรี	นายอุดม บูราณรัมย์
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๔,๐๐๐	นายบุญเพ็ง โคตรวงษ์	นายสุระชัย ประยงวรกุล
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพุทธสมภักดิ์ ถึงคลองทัพป่าจิก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๙๔,๐๐๐	นายบุญเพ็ง โคตรวงษ์	นายสุระชัย ประยงวรกุล
๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๔๖,๐๐๐	นายบุญเพ็ง โคตรวงษ์	นายสุระชัย ประยงศิริวรกุล
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบั้งวัด ถึงแยกดอนปู่ตา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	นายสมาน เพชรจันทร์	นายแปลก ปักษา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา	๑๖๕,๐๐๐	นายสมาน เพชรจันทร์	นายแปลก ปักษา

	บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา	๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๖๘๕,๐๐๐	นายสมาน เพชรจันทร์	นายแปลก ปักษา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากคอนปู้ตา ถึงตอนป่าตาล	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๕,๐๐๐	นายสมาน เพชรจันทร์	นายแปลก ปักษา
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๗๓๒,๐๐๐	นายอำนาจ จันทร์งาม	นายปรเมศวร์ สำเภา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดุจเดือน สอนักคี	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๓,๐๐๐	นายอดิศักดิ์ สร้อยทอง	นายทวี เกิดบุญมี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อิน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม	๗๑,๐๐๐	นายอดิศักดิ์ สร้อยทอง	นายทวี เกิดบุญมี

	โสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ รามมะมะ	เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ภะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	นายวิบูลย์ พล อามาตย์	นายเรือยศ พลอามาตย์
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดา ทอง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	นายวิบูลย์ พล อามาตย์	นายเรือยศ พลอามาตย์
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐ ตาราง เมตรหรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๗๖,๐๐๐	นายวิบูลย์ พล อามาตย์	นายเรือยศ พลอามาตย์
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านกังกี่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองกังกี่ ถึงคลองสาธารณะ	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๔๗,๐๐๐	นายวิบูลย์ พล อามาตย์	นายเรือยศ พลอามาตย์
๒๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอุ่ม	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล. กว้าง	๘๗๖,๐๐๐	นางสุกัญญา สถานรัมย์	นายจิรยุทธ แสงมณี

	ถึงเส้นทางเดิมหนอง บึงแล้ง	ภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาดปิดคอน กรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์ พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๕,๐๐๐	นางสุกัญญา สถานรัมย์	นายจิรยุทธ แสงมณี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากแยกวัดทุ่งเมือง เตา ถึงบ้านนายสุชี ศรี	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๑,๐๐๐	นางสุวรรณา การจำ	นายสมใจ บุราณรัมย์
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ รามมะมะ ถึงนายราตรี ไชยสงคราม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๒๗,๐๐๐	นางสุวรรณา การจำ	นายสมใจ บุราณรัมย์
๒๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เหล็ก มอก.ชั้น๓ บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายสมาน แก้วประเสริฐ ถึงหนองส้มโฮง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมบ่อ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมฝาดปิดคอน กรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๖๙,๐๐๐	นางสุวรรณา การจำ	นายสมใจ บุราณรัมย์
๒๖	โครงการลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นา นางสาวกัญญาณี แก้ว ประเสริฐ ถึงลำเตา	ขนาด กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม	๒๗๕,๐๐๐	นางสุวรรณา การจำ	นายสมใจ บุราณรัมย์

	บ้านหัวช้าง	วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๕,๐๐๐	นายทองเลื่อน หาจันทร์	นายสัญญา อันไฮ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๘๒๒,๐๐๐	นายทองเลื่อน หาจันทร์	นายสัญญา อันไฮ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๔,๐๐๐	นายบุญช่วย บูรานรัมย์	นายสำลี แก้ว ประเสริฐ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตาเตา หมู่ ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไถ ที่คอนกอก ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงษ์	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๖๕,๐๐๐	นายบุญช่วย บูรานรัมย์	นายสำลี แก้ว ประเสริฐ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐	๓๐๕,๐๐๐	นายโสวัฒน์ ไชย สงคราม	นายอมรรัตน์ ผลน้ำอ้อม

	แซมคำ	ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดง แสงถึงที่นา นาย โกวิทย์ จำปาทอง	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๖๖๗,๐๐๐	นายโสวัฒน์ ไชย สงคราม	นายอมรรัตน์ ผลน้ำอ้อม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่นางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นา นายมา ศรีบุญ เรือง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖ จุด ขนาดท่อระบาย น้ำ ๐.๔๐x๑๐๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๕๖,๐๐๐	นายสุรชาติ อนุ สนธิ์	นายสิทธิ์ ศักดิ์ คาพิพา ที
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายจันง ดา รารรรณ์ ถึงบ้านนางแสงดาว นุชบ้านป่า	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๗๘,๐๐๐	นายอำนาจ อุป สร	นายนิยม เหลาชัย
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๔๖,๐๐๐	นายอำนาจ อุป สร	นายนิยม เหลาชัย
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายปิยศักดิ์ ช่อรักษ์ ถึงถนน ๒๐๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่ยอ กว่า ๒,๔๐๐ ตาราง เมตรหรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๑,๐๐๐	นายอำนาจ อุป สร	นายนิยม เหลาชัย
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี	๒๒๗,๐๐๐	นายอำนาจ พิ ทักษ์	นายถวิลชัย แสงวิเศษ

	๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาคำ	พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ชาติดา	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๖๗,๐๐๐	นายอำนาจ พิ พักดี	นายถวิลชัย แสงวิเศษ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายประชิด วงศ์ษา ถึงบ้านนายสังวาล มี ชัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๕,๐๐๐	นายอำนาจ พิ พักดี	นายถวิลชัย แสงวิเศษ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาติดา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๕๔,๐๐๐	นายอำนาจ พิ พักดี	นายถวิลชัย แสงวิเศษ
๔๓	โครงการขยายถนน คันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้าน โพธิ์ชัย ถึง บ้านหนอง ฮี หมู่ที่ ๑๕	ขนาด กว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๘๑,๐๐๐	นายถาวร บุตร ช่วง	นายไพรัตน์ อุทาหรณ์
๔๔	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีต	วางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น ๓ ขนาด	๒๑,๐๐๐	นายถาวร บุตร ช่วง	นายไพรัตน์ อุทาหรณ์

	เหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากถนนสายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากศาลาประชาคมถึงถนน รพช.	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๘๔,๐๐๐	นายพิมพ์ ประทีน	นายบุญรัตน์ ภักดีกาล
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากถนน รพช. ถึงบ้านนายไพล์ จันทร์หัวเรต	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๔,๐๐๐	นายพิมพ์ ประทีน	นายบุญรัตน์ ภักดีกาล
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสะพานโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ถึงสะพานโนนยุง ม. ๒๑(สองฝั่ง ทิศเหนือ-ทิศใต้)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๔,๐๐๐	นายพิมพ์ ประทีน	นายบุญรัตน์ ภักดีกาล
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๕๙,๐๐๐	นายพิเชษฐ ปัสสำราญ	นายกิตติศักดิ์ บุญหมั่น
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อมถึงโนนงู	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓	๑๘๑,๐๐๐	นายพิเชษฐ ปัสสำราญ	นายกิตติศักดิ์ บุญหมั่น



		ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำปลับปลา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๓,๐๐๐	นายพิเชษฐ ปีสำราญ	นายกิตติศักดิ์ บุญหมั่น
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๖๔๕,๐๐๐	นายอำพร พรหมงาม	นางอุ๋น พิมพ์สำราญ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๖๕๘,๐๐๐	นายอำพร พรหมงาม	นางอุ๋น พิมพ์สำราญ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๖๒,๐๐๐	นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐ	นายสมพงษ์ อาษากิจ
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เหล็ก	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น๓	๑, ๖๐๙,๐๐๐	ประชาคม ๘ หมู่บ้าน หมู่ที่	นายสมพงษ์ อาษากิจ นายสมพงษ์

	บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง หมายเลข ๒๐๒	ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		๑,๑๑,๑๒,๑๔ ,๑๗,๑๙,๒๔,๒๕	แก้ว ประเสริฐ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียน ถึงบ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๔.๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๓๗,๐๐๐	นายปริญญา อันทะลย์	นายปิยศักดิ์ สุนทร
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๒๕ ถึงถนนหมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๖,๐๐๐	นายปริญญา อันทะลย์	นายปิยศักดิ์ สุนทร
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุพรรณ จันทร์สิงห์ ถึงบ้านนายบุญเรือง บุญประถัมภ์	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน	๗๐,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศจาร	นายเสาร์ คำ อินทร์
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x	๒๕๒,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศจาร	นายเสาร์ คำ อินทร์

		๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			
๕๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายหล่อง จงใจงาม ถึง สวนนายสัว ศรีดี	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม พาดสาย จำนวน เสา ๗ ต้น	๘๔,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศजार	นายเสาร์ คำ อินทร์
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึงบ้านนาย เสมือน สดใส พร้อมวางท่อระบาย น้ำ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศजार	นายเสาร์ คำ อินทร์
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมือน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระ หังษ์ทอง พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๔๘,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศजार	นายเสาร์ คำ อินทร์
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่ นายนายสัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนาย อำนาจ เพชรจันทร์	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๕๐๐ ตาราง เมตรหรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดบด ทับ พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๓๑๘,๐๐๐	นายเรืองศักดิ์ พิศजार	นายเสาร์ คำ อินทร์
๖๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำ	จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง (ผ.๐๓)
จำนวน ๖๓ โครงการ					
โครงการประสานแผน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ผ.๐๒/๒)					

โครงการพัฒนา และครุภัณฑ์ บรรจุไว้ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – พ.ศ. ๒๕๗๐ (ทุกโครงการ/รายการ)					
ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	ผู้เสนอ	ผู้รับรอง
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายทางถนนหลวง ทช หมายเลข ๓๐๐๓ (บ้านโนนจาน) ถึงบ้านโนนบ่อ	ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place Recycling สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึง ฝายระหาร	ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๗,๐๔๘,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายทางถนนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๒๖ ถึงบ้านโนนยาง	ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร	๖,๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านเมืองเตา ถึง จุดสิ้นสุดเขตตำบลเมืองเตา (หนองไผ่ลุ่ม)	ขนาด กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๕,๗๖๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Over Lay) สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึงบ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖	ขนาด กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร	๑,๙๖๗,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ			๓๑,๓๑๘,๐๐๐		

นายบวร พิมพ์แพน  
ประธานคณะกรรมการ

ให้ดูร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ที่แจกให้ทุกท่านครับ

ตั้งนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

	จึงขอให้ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวหรือไม่ ขอมติครับ
<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ (เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
<b>นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ</b>	และหากท่านใดไม่เห็นด้วยในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งนี้โปรดยกมือขึ้นครับ
<b>ที่ประชุม</b>	ไม่มี
<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ (เพิ่มเติมโครงการทั้งหมดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
<b>ระเบียบวาระที่ ๕</b>	เรื่องอื่น ๆ
<b>นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ นายยงยุทธ ศรีประดู่ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)</b>	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่  เรียนท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านประชาคมทุกท่านที่เคารพทุกท่าน กระผมนายยงยุทธ ศรีประดู่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ตามที่ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงโครงการพัฒนาที่จะเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในครั้งนี้ หลายๆส่วนร่วมกันและผลักดันให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาบ้านเมืองของเราในเขตตำบลของเราอย่างดียิ่ง อยากจะขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาความถูกต้องให้มากที่สุดตามที่ท่านได้ร่วมกันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน วิธีแนวทางให้ถูกต้องยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่อไปนะครับอย่าเผลอหลงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับกระผมเอาใจช่วยทุกท่านขอบคุณครับ
<b>นายบวร พิมพ์แพน ประธานคณะกรรมการ</b>	ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำของท่านยงยุทธ ศรีประดู่ อย่างยิ่งครับ เราถือปฏิบัติ ตามความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายทุกกระบวนการ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาต่อไปครับ สำหรับผลการประชุมที่ได้พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งนี้จะได้รายงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการทราบในวาระการประชุมเดียวกันนี้และเสนอญัตติต่อ

สภาท้องถิ่นพิจารณาในลำดับต่อไปครับที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมครับ

ที่ประชุม                      ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเกศรินทร์...จิตตฤทธิ )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ สุกัญญา สถานรัมย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสุกัญญา...สถานรัมย์ )  
ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ (เลขานุการ/กรรมการ ชั่วคราว)

ลงชื่อ บวร พิมพ์แพน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายบวร...พิมพ์แพน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา